

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN HÓN QUẢN

Số: 55 /BC-HĐND-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hón Quản, ngày 19 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND huyện và sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

Ban pháp chế sau khi nghiên cứu nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ban Pháp chế HĐND thống nhất nội dung thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 như sau:

#### **1. Về căn cứ pháp lý:**

Ban Pháp chế nhận thấy tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan theo quy định.

Tuy nhiên đề nghị lưu ý về bố cục trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết: “Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư ngày 5 tháng 3 năm 2020”.

#### **2. Về nội dung:**

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự huyện và Ban của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của huyện và dự báo tình hình 6 tháng cuối

năm 2022, nội dung giám sát cụ thể từng vấn đề thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Pháp chế và Dân tộc đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tập hợp từ đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cử tri ở các địa phương. Kết quả giám sát những nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng giúp Hội đồng nhân dân huyện đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quyết định những chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của huyện, đảm bảo Kinh tế - Xã hội ngày càng phát triển, Quốc phòng - An ninh ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân luôn được quan tâm cải thiện.

Từ những nhận định trên, Ban pháp chế HĐND huyện thông nhất đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Kính trình HĐND huyện xem xét và quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND-UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trịnh Thế Sơn**